

## ขอแจ้งการส่ง Proposal สำหรับบริการจัดทำรายงานข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดราคาโอน (Transfer pricing)

01/10/2018

เรียน ลูกค้าทุกท่าน

ในปัจจุบัน ประเทศญี่ปุ่น ได้กำหนดให้กิจการที่มีมูลค่าของรายการกับกิจการที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศตั้งแต่ 5000 ล้านเยนขึ้นไปหรือมูลค่าการซื้อขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนตั้งแต่ 300 ล้านเยนขึ้นไป มีหน้าที่จัดทำ Local file (รายงานข้อมูลของแต่ละบริษัทที่ตั้งอยู่ในประเทศ นั้น ๆ ที่มีกฎหมายกำหนดให้จัดทำข้อมูลรายการระหว่างกัน) พร้อมกับยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นมา และเริ่มมีการกำหนดให้มีหน้าที่จัดทำรายงานข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดราคาโอนอย่างจริงจัง พร้อมกับหน้าที่ในการยื่น Master file (รายงานข้อมูลของบริษัทแม่) และ Country by country Report (รายงานธุรกรรม รายได้ จำนวนยอดรายการระหว่างกำไรและภาษีที่ชำระในแต่ละประเทศของบริษัทในกลุ่มทั้งหมด) ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นมา และในพรอกรมนี้ ประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็เริ่มมีการกำหนดให้มีหน้าที่จัดทำรายงานข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดราคาโอนเป็นลำดับเช่นเดียวกัน

ในประเทศไทย ได้มีการประกาศว่าจะเพิ่มบทบัญญัติมาตรการป้องกันการกำหนดราคาโอนและกำหนดให้มีหน้าที่จัดทำรายงานข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดราคาโอนตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นมา เช่นเดียวกับประเทศญี่ปุ่น แต่สำหรับประเทศไทย ได้เลื่อนกำหนดให้มีผลบังคับใช้ในปี 2562

เนื่องจากได้กำหนดให้มีหน้าที่ในการจัดทำรายงานข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดราคาโอนในประเทศญี่ปุ่นและประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในปี 2560 เป็นต้นมา ตามที่เรียนมาข้างต้น จึงคาดว่ามูลค่าที่ให้ความสนใจในบริการจัดทำรายงานข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดราคาโอนในประเทศไทยและค่าบริการอยู่ไม่น้อย

การบังคับใช้มาตรการป้องกันการกำหนดราคาโอนในประเทศไทย ได้เลื่อนกำหนดให้มีผลบังคับใช้ในรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังปี 2562 แต่ยังไม่มีการกำหนดขอบเขตของกิจการที่เป็นเป้าหมายในการบังคับใช้ (ในขั้นตอนการพิจารณาร่างในขณะนี้ มีการอภิปรายว่าควรกำหนดเงินได้ขั้นต่ำเป็น 200 ล้านบาทโดยกฎกระทรวง คาดว่าจะผ่านการพิจารณาตามร่างนี้) และรายละเอียดของรายงานข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดราคาโอนอย่างชัดเจน (คาดว่าจะกำหนดรายละเอียดโดยกฎกระทรวง) แต่อย่างไรก็ตาม อาจเป็นไปได้ว่า กิจการบางแห่งมีข้อมูลทางการเงินที่จัดเก็บภายในกิจการไม่เพียงพอเป็นเหตุให้ต้องใช้เวลาอย่างมากกว่าครึ่งปีในการวิเคราะห์ข้อมูลการเงินของรายการกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันและกิจการที่เป็นเป้าหมาย จึงอาจจำเป็นต้องพิจารณาให้เร็วขึ้น และหลังจากที่มาตรการป้องกันการกำหนดราคาโอนมีผลบังคับใช้แล้ว คาดการณ์ว่า เมื่อมีการตรวจสอบภาษีอากร มีความเสี่ยงสูงที่จะถูกประเมินภาษีโดยยึดตามพื้นฐานของมาตรการป้องกันการกำหนดราคาโอนมากกว่าที่ผ่านมา จึงเห็นว่า จากมุมมองของมาตรการป้องกันการกำหนดราคาโอน ถึงแม้จะเป็นกิจการที่ไม่มีหน้าที่ในการทำรายงานข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดราคาโอน การวิเคราะห์ราคาซื้อขายกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันและวางมาตรการไว้ นั้น เป็นประโยชน์ต่อการรับมือกับการตรวจสอบภาษีอากรที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

ดังนั้น ทาง อริยะ กรู๊ป จึงขอแจ้งรายละเอียดบริการการจัดทำรายงานข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดราคาโอนและอัตราค่าบริการตามที่แนบมา และนอกจากอริยะ กรู๊ป มีผู้สอบบัญชีรับอนุญาต(CPA)ที่มีความสามารถแล้วยังมีความรอบรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบภาษีอากรในประเทศไทยและภาษีอากรระหว่างประเทศด้วย นอกจากนี้ บริษัท ฯ ยังได้รับการเชิญจากกรมสรรพากรให้เข้าร่วมการเปิดรับฟังความเห็นในการร่างระเบียบกรมสรรพากรปี 2545

ซึ่งจะเป็นพื้นฐานของมาตรการป้องกันการกำหนดราคาโอน จึงมั่นใจว่า สามารถที่จะให้บริการที่เป็นประโยชน์  
ในการจัดทำรายงานข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดราคาโอนได้

หมายเหตุ ลูกค้านัดที่ เคยได้รับ Proposal สำหรับบริการจัดทำรายงานข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดราคาโอน  
แล้ว ให้ถือ Proposal ที่แนบมานี้เป็น ฉบับล่าสุด ดังนั้น ขอให้ทิ้ง Proposal ฉบับที่เคยได้รับจากทางอริยะ

หากมีข้อสงสัยใน Proposal ที่แนบมา ติดต่อสอบถามได้ที่

บริษัท อริยะ แท็กซี่ แอนด์ คอร์ปอเรท เซอร์วิส จำกัด

ฝ่ายมาตรการป้องกันกำหนดราคาโอน (Transfer Pricing Division)

โทร 02-090-2770